

## Số mùa hè năm 2023 Phát hành 1/7/2023

JAPAN INTERNATIONAL FRIENDSHIP ASSOCIATION  
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-19-8新東京ビル10階  
TEL&FAX 03-5989-0814 <https://www.jifa.org>

### Diễn đàn giao lưu phát triển nhân lực Nhật Việt in Hà Nội 2023 Tối ưu hóa Giao lưu nhân lực ~Hướng tới tuyển dụng theo tiêu chuẩn quốc tế ~

Thứ tư 4/5/2023, nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Việt, với sự phối hợp của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam, Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam, Hiệp hội Thân thiện quốc tế Nhật Bản JIFA, JICA đã chủ trì tổ chức Diễn đàn đào tạo nhân lực Nhật Việt tại Hội trường quốc tế Hà Nội, đã có khoảng 220 đại biểu tham gia, bao gồm cả qua hình thức trực tuyến. Ngoài ra còn có hơn 20 cơ quan truyền thông của Nhật Bản Việt Nam tham gia đưa tin. Đặc biệt đã có hơn 35 bản tin được đăng tải trên các bản tin tại Việt Nam, nhận được sự quan tâm sâu sắc của dư luận. (Được đồng thời thông dịch 3 ngôn ngữ Việt - Nhật Anh)

4/5/2023, để kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Việt, với sự phối hợp của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam, Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam, Hiệp hội Thân thiện quốc tế Nhật Bản JIFA, JICA đã chủ trì tổ chức 『Diễn đàn đào tạo nhân lực Nhật Việt in Hà Nội 2023 Tối ưu hóa Giao lưu nhân lực ~Theo đuổi Tiêu chuẩn tuyển dụng quốc tế ~』 tại Hội trường quốc tế Hà Nội.

Ngoài ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam còn có sự hợp tác hỗ trợ của các tổ chức liên quan từ Nhật Bản như Tổ chức cơ sở tiếp nhận người lao động nước ngoài (JP-MIRAI), Hiệp hội Việt Nam, Cơ quan hỗ trợ người nước ngoài (HuReDee), Tài đoàn Giác mơ Toàn cầu(GDF), Bộ LĐTBXH(MOLISA), Cục Quản lý lao động nước ngoài (DOLAB).

Qua cả hình thức trực tuyến có khoảng 220 đại biểu đã tham gia, trên 20 cơ quan truyền thông của Nhật Việt đưa tin. Đặc biệt hơn 35 bản tin truyền thông được đăng tải tại Việt Nam, nhận được sự quan tâm sâu sắc của dư luận.

Đại diện cho JIFA, Hội trường Setsuko Ikeda nói về đề tài 「Hướng tới mục tiêu tương trợ, giao lưu nhân lực bình đẳng ~Kỳ vọng về chương trình Phí Zero~」.

Sau đó, Chủ tịch Ise giải thích về 「Cơ chế kết nối sự phát triển của địa phương với việc giảm chi phí đến Nhật của Thực tập sinh, Người lao động」. Ngoài ra đại diện Cơ quan đào tạo bồi dưỡng thực tập kỹ năng PMC Giám đốc Sakai nói về vai trò lợi ích của việc cải thiện thể chế tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng, của khóa đào tạo 「Đào tạo bồi dưỡng pháp định」, được tổ chức 3 năm 1 lần.

Là cơ quan có liên kết với các hệ thống doanh nghiệp cung ứng hàng đầu và đang thực hiện chương trình phái cử Phí Zero, Chủ tịch Công ty Hải Phong MTV ông Tuyền đã nói về ý nghĩa của việc giới thiệu nhân lực chất lượng cao-đáp ứng nhu cầu của công ty tiếp nhận, chế độ đào tạo của các trường do công ty thành lập.

Từ hàng ghế đại biểu, Bà Aiko Kaji thuộc Tổ chức Di trú Quốc tế, văn phòng tại Việt Nam đã giới thiệu về công ty phái cử, hoạt động hỗ trợ người di trú, hoạt động phổ biến cảm nang quản lý sức khỏe dành cho người lao động làm việc tại Nhật Bản

Nhà điều hành Kenichi Shishido (JICA/JP-MIRAI) đã phát biểu khi bế mạc 「Từ giờ, sẽ cố gắng hỗ trợ giúp đỡ để mọi người khi ra nước ngoài lao động sẽ ít tốn chi phí, có được cuộc sống ấm no hạnh phúc」

Diễn đàn đã được tổ chức một cách có ý nghĩa, nhiều ý kiến thảo luận tích cực từ nhiều góc độ khác nhau, là một bước tiến quan trọng về việc thực hiện hoạt động tuyển dụng công bằng, hợp lý trong tương lai.



【JP-MIRAI】 『Diễn đàn đào tạo nhân lực Nhật Việt in Hà Nội 2023 Tối ưu hóa Giao lưu nhân lực ~Theo đuổi Tiêu chuẩn tuyển dụng quốc tế ~』 【2023年4月5日】

実施報告】日越人材育成交流フォーラム in ハノイ2023 「人材交流の適正化をめざす」 【2023年4月5日】



## Báo cáo xoay quanh vấn đề đang được quan tâm Chứng nhận NPO trong các lĩnh vực

### Vấn đề chứng nhận Thảo luận tại hội thảo NPO

11/06 Đại học Công nghiệp Kyoto

Xoay quanh những kiện tụng kiểu nại hành chính về quyết định chứng nhận NPO đã thu hút nhiều sự quan tâm, ngày 11/06 tại hội nghị NPO tổ chức tại đại học Công nghiệp Kyoto, đã có 1 cuộc thảo luận bằng màn hình tương tác về vấn đề 「Quyết định tước chứng nhận của các pháp nhân NPO và hình thái chế độ chứng nhận pháp nhân NPO」.

Với sự dẫn dắt Mc của hội thảo là Kế toán thuế Maiko Nakayama, Luật sư Tsukasa Hyugaji, Kế toán thuế Wakisaka Seiya, Giám đốc JIFA Ise đã nêu lên các vấn đề và thảo luận cùng nhau.

Đã có nhiều câu hỏi từ các đại biểu tham gia, và nhận được đánh giá cao về cơ cấu tổ chức chặt chẽ.



Từ giữa: ông Tsukasa Hyugaji, ông Wakisaka Seiya, bà Maiko Nakayama bên trái là giám đốc JIFA ông Ise



Tóm lược buổi hội thảo



Phản trình bày của ông Ise(PDF)

## JIFA đã chuyển trụ sở văn phòng

Từ 17/06, văn phòng JIFA đã chuyển trụ sở về 1 chomei, Nishi Shinjuku. Số điện thoại cũng đã thay đổi nên xin mọi người chú ý giúp.

〒160-0023

東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル10階

電話番号 & FAX番号 03-5989-0814



Cách đi tới

- ◆ Sau khi ra khỏi cổng Nam ga Shinjuku, đi bộ tầm 5 phút trên tuyến đường Koushuu, về hướng Sasaduka/
- ◆ Nếu đi metro tuyến Keio, tuyến Shijuku, tuyến Toei Oedo thì ra cổng metro số 7, đi bộ khoảng 30 giây.

## Đang tuyển Hội viên • Nhà quyên góp • Nhà ủng hộ

Mong mọi người hãy cùng nhau chung sức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, quyên góp !

Từ năm 2022, phí hội viên năm đầu có thể đóng theo tháng.

	Phí gia nhập	Hội phí năm (Người)
Hội viên pháp nhân	30,000 Yên	30,000 Yên
Hội viên cá nhân chính thức	10,000 Yên	10,000 Yên
Hội viên cá nhân hỗ trợ	5,000 Yên	5,000 Yên
Hội viên học sinh	500 Yên	1,000 Yên

※ Tiền hỗ trợ Tiền hỗ trợ học bổng(10,000 Yên 1 người)  
Tiền hỗ trợ đất nước Ukraine (Tùy chọn)

Xin hãy chuyển khoản các khoản tiền như Hội phí, Tiền ủng hộ

Tên tài khoản : 特定非営利活動法人 日本国際親善協会

☆ Từ ngân hàng Yucho 記号10150 番号 98253761

☆ Từ ngân hàng khác 三井住友銀行新宿通支店  
店番 661 普通 7274362

## Báo cáo về Hội thảo học tập tiêu chuẩn kế toán pháp nhân NPO

Hội thảo học tập tiêu chuẩn kế toán pháp nhân NPO được tổ chức ngày 28/06 tại quận Koutou Tokyo, tại buổi hội thảo đã báo cáo về các vấn đề xoay quanh cơ cấu chứng nhận NPO.

Ngoài ra còn tăng cường giao lưu với các thành viên có kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng tiêu chuẩn kế toán và vận hành của NPO.

### Hội thảo học tập 20230601

### Báo cáo về hội thảo học tập của nhóm các luật sư



**Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận**  
**Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản (JIFA)**  
〒160-0023 新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル10階  
TEL & FAX : 03-5989-0814 E-mail: info@jifa.org